

Trường THCS đô thị Việt Hưng Vững bước trên lộ trình thành trường chất lượng cao

Với mục tiêu xây dựng trường phù hợp theo quy định mạng lưới trường học trong quận Long Biên và Thành phố Hà Nội, Trường THCS đô thị Việt Hưng đã được thành lập theo Đề án 803/ĐA-UBND ngày 17/4/2014 của UBND TP.Hà Nội và Quyết định 4105/QĐ-UBND ngày 18/4/2014 của UBND quận Long Biên. Bên cạnh việc đảm bảo trên địa bàn có 01 trường THCS đáp ứng yêu cầu PCGD của con em khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, trường còn có nhiệm vụ: “Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, từng bước có lộ trình xây dựng trường trở thành trường THCS chất lượng cao của quận”.

Qua hơn 2 năm xây dựng và phát triển, về cơ bản trường THCS đô thị Việt Hưng đang đi đúng lộ trình đã đề ra. Vị thế của trường được khẳng định với số học sinh năm sau cao hơn năm trước: năm học đầu tiên là 285 em tại 9 lớp, năm học 2015- 2016 là 485 em tại 13 lớp và đến năm học này là 655 em tại 17 lớp. Chất lượng giáo dục có sự chuyển biến qua mỗi năm. Nếu như chất lượng đại trà với tỷ lệ học sinh khá giỏi 2 năm học liên tục duy trì ở mức trên 97% thì chất lượng mũi nhọn đã tăng khi năm học 2014-2015, trường có 15 HSG cấp quận, 4 HSG cấp thành phố và năm học tiếp theo có 44 HSG cấp quận, 3 HSG cấp thành phố, 01 HSG đạt giải quốc gia liên môn. Đặc biệt, tỷ lệ học sinh lớp 9 đỗ vào các trường THPT công lập đã tăng lên 96% năm học 2015 - 2016 từ 82% của năm học trước (xếp thứ 1 trong số 17 trường THCS toàn quận).



Thành tích của trò chính là kết quả của sự quan tâm đầu tư của quận kết hợp với những nỗ lực không biết mệt mỏi của tập thể các thầy cô giáo nhà trường. Về cơ sở vật chất, THCS đô thị Việt Hưng có tổng diện tích 19.577 m²; cảnh quan xanh, sạch, đẹp, an toàn thân thiện. Nhà trường có 13 phòng học văn hóa, 10 phòng học bộ môn, các phòng học chức năng được trang bị hiện đại đồng bộ, các thiết bị phương tiện dạy và học hiện đại: tổng số 23 bộ máy chiếu đa năng. Hệ thống bảng chống lóa, ánh sáng, bàn ghế đầy đủ đáp ứng được hoạt động dạy học. Khu giáo dục thể chất của nhà trường có nhà đa năng với sân thi đấu, khán đài, diện tích 700 m², sân bóng đá cỏ nhân tạo có khán đài rộng, thoáng.... Về đội ngũ, trường hiện có 42 CBGVNV, trình độ giáo viên đạt chuẩn 100% và trên chuẩn là 90%. 100% giáo viên có kinh nghiệm ứng dụng CNTT và có trình độ tin học A – B; 100% là giáo viên giỏi cấp trường. Năm học 2015 – 2016, trường có một cô giáo đạt giải nhất trong hội thi giáo viên giỏi bộ môn Tiếng Anh cấp thành phố, 04 thầy cô đạt danh hiệu GVG cấp quận, 4 SKKN được xếp giải cấp thành phố. Là một trường được giao

thí điểm mô hình trường học điện tử từ năm học 2015 – 2016, đến nay 100% giáo viên đã sử dụng thành thạo các thiết bị CNTT, soạn giảng bài ứng dụng trên máy chiếu đa vật thể, 30% giáo viên soạn giảng bài ứng dụng trên bảng tương tác thông minh. Cổng thông tin điện tử của trường liên tục cập nhật các thông tin, thông báo, kế hoạch và các trao đổi của PHHS và giáo viên.

Bước vào năm học 2016 – 2017, tiến gần hơn tới mô hình chất lượng cao vào năm học 2018 – 2019, thực hiện kế hoạch đổi mới trong công tác giáo dục và đào tạo của cấp trên, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch hoạt động dạy học. Phong trào thi đua dạy tốt luôn được nhà trường chú trọng, quan tâm và xác định đây là chìa khóa cho sự thành công của nhà trường. Các thầy cô giáo tích cực tham gia các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, dạy học theo chủ đề định hướng phát triển năng lực học sinh, dạy học tích hợp liên môn do thành phố, quận, trường tổ chức. Bước sang tuổi lên 3 với không ít những khó khăn trở ngại, song với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự đồng lòng ủng hộ của PHHS và sự quyết tâm của thầy và trò nhà trường, trường THCS đô thị Việt Hưng đang vững bước trên con đường đi tới những thành công mới. Đó chính là con đường tới giáo dục toàn diện, con đường tới giáo dục chất lượng cao và con đường tới niềm tin của chính quyền và nhân dân địa phương đang gửi gắm Trường THCS đô thị Việt Hưng trong sứ mệnh trồng người. ☐